# പാഠം 8 **യോസഫ്**

**പാഠോദ്ദേശ്യം**: തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ ടുകൂടെ എപ്പോഴും ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും

പാഠഭാഗം : ഉല്പത്തി 25:21-34, 37:1-36;

42:1-38; 45:1-28

**മനഃപാഠം** : ഉല്പത്തി 39:2

"യഹോവ യോസേഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായി രുന്നു"

#### പാഠം

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരി ക്കുകയും ചെയ്ത യിസ്സഹാക്ക് റിബേക്കയെ വി വാഹം കവിച്ചു. ദൈവം അവർക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടിക ളെ ദാനം ചെയ്തു. അവർക്ക് ഏശാവ് എന്നും യാക്കോബ് എന്നും പേരിട്ടു. യിസ്സഹാക്ക് ഏശാ വിനെയും റിബേക്ക യാക്കോബിനെയും അധി കം സ്നേഹിച്ചു. അവർ വളർന്നപ്പോൾ, ഒരിക്കൽ യാക്കോബ് ഏശാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഉപാ

യത്തിൽ വാങ്ങി. പിന്നീട് പിതാവിന്റെ അനുഗ്ര ഹവും ഉപായത്തിൽ വാ ങ്ങി. (എങ്ങനെയെന്ന് അ ദ്ധ്യാപിക പറഞ്ഞുകൊടു ക്കണം). തന്റെ അമ്മാവ ന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി പ്പോയി. അവിടെ അമ്മാവ ന്റെ മക്കളായ ലേയ യെയും റാഹേലിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർ ക്ക് 12 പുത്രന്മാരും 1 പു ത്രിയും ജനിച്ചു. അവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രന്മാ രായിരുന്നു യോസേഫും ബെന്യാമീനും. യോസഫി നോടായിരുന്നു പിതാവാ യ യാക്കോബിന് ഏറ്റം ഇഷ്ടം. ഒരു ദിവസം പിതാ

### Lesson 8

## **JOSEPH**

**Learning Objectives**: God will always be close to those who love Him

Passage for Study : Genesis 25:21-34;

37:1-36; 42:1-38; 45:1-2

**Memory Verse** : Genesis 39:2 –

The Lord was with Joseph

### Lesson

Isaac got married to Rebecca and they loved God and obeyed God. God gave them twin boys and they named them Esau and Jacob. Isaac loved Esau more and Rebecca loved Jacob more. When they grew up, one day Jacob took away the right of the firstborn from Esau by deception. In the same manner,

he took the blessing of his father by deception. (the teacher has to explain how) Fearing his brother's wrath, Jacob fled to his uncle Laban's house. There he married Laban's two daughters, Leah and Rachel. They gave birth to 12 sons and 1 daughter. The



വ് അവന് നല്ല ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു. നല്ല നിറപ്പകിട്ടാർന്ന തിളങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഉടുപ്പായിരുന്നു അത്. ഇത് സഹോദരന്മാർക്ക് അ ത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. ഒരിക്കൽ യോസേഫ് ഒരു സ്വ പ്നം കണ്ടു. അവർ വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊ ണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യോസേഫിന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. സഹോദരന്മാരുടെ കറ്റകൾ യോസേഫി ന്റെ കറ്റയെ നമസ്ക്കരിച്ചു. വീണ്ടും ഒരു സ്വപ് നം കൂടി കണ്ടു. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവ യോസേഫിന്റെ നക്ഷത്രഞ്ഞ നമസ്ക്കരിച്ചു. തന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോ ദരന്മാരുമാണ് സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികൾ. ഇതും കൂടിയായപ്പോൾ സഹോദരന്മാർക്ക് യോസേഫി youngest of the sons were Joseph and Benjamin.

Jacob loved Joseph more than any of his other sons. One day he gave Joseph a beautiful gift. It was a very colorful and magnificent coat. Joseph's brothers did not like this and hated him. One day Joseph saw a dream. He and his brothers were binding sheaves of corn in the field. Suddenly, Joseph's sheaf stood upright, and all the other sheaves gathered around it and bowed down to it. Joseph saw



നോടുള്ള പിണക്കം കൂടി. ഒരിക്കൽ ആടുകളെ മേയിക്കാൻ പോയ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമം അനേഷിക്കാൻ പിതാവ് യോസേഫിനെ അയച്ചു. യോസേഫ് ഏകനായി വനത്തിലേക്ക് സഹോദരന്മാരെ അനേഷിച്ച് പോയി. സഹോദ രന്മാർ ദുരെ നിന്ന് യോസേഫിനെ കണ്ടു

സഹോദരന്മാർ അവന്റെ നിലയങ്കി (ഉടുപ്പ്) ഊരിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഴി കുറെ കച്ച വടക്കാർ വരുന്നത് കണ്ട് യോസേഫിനെ കുഴി another dream. The sun, moon and all the stars were bowing down to Joseph. After these two dreams, Joseph's brothers hated him all the more.

One day Jacob sent Joseph to check the welfare of his brothers who were tending the sheep. Joseph went alone into the forest in search of his brothers. His brothers saw him യിൽ നിന്നു കയറ്റി അ വർക്ക് വിറ്റു.

എന്നാൽ യോസേ ഫ് പോയ വഴിയിൽ എല്ലാം യഹോവ അവ നോടു കൂടെ ഉണ്ടായി രുന്നു. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറ്റി മിസ്രയീം കച്ചവടക്കാർക്ക് വില്ക്ക പ്പെട്ട യോസേഫ് ക്രമേ ണ മിസ്രേമിലെ ഫറോ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായി. വളരെ സമർത്ഥനും നല്ലവനുമായി ഒരു മന്ത്രി യായിരുന്നു യോസേഫ്. ജനങ്ങൾ എല്ലാം അവ നെ വളരെ അധികം സ് നേഹിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ പെ ട്ടെന്ന് ദേശത്ത് മഴ നി ലച്ചു. കഠിന വരൾച്ച ആ രംഭിച്ചു. എവിടെയും ക്ഷാമം, പട്ടിണി, മ രണം. എന്നാൽ യോ സേഫ് മന്ത്രിയായിരുന്ന മിസ്രേമിൽ യാതൊരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടായില്ല. യോസേഫിന്റെ സഹോ ദരന്മാർ പാർത്തിരുന്ന ക നാനിലും കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി. മിസ്രേമിൽ ധാ ന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ യാ ക്കോബ് മക്കളെ പണവു മായി മിസ്രേമിലേക്ക് അ

യച്ചു. അവരുടെ സഹോദരനാണ് മിസ്രേമിലെ മന്ത്രിയെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അ വർ വളരെ ആദരപൂർവ്വം മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു. യോസേഫിന് സഹോദരന്മാരെയെല്ലാം മനസ്സിലാ യി. എന്നാൽ അറിയാവുന്ന ഭാവം കാണിച്ചില്ല. വളരെ ഗൗരവമായി അവരോട് ഇടപെട്ടു. പിന്നീ ട് വീണ്ടും അവർ വന്നപ്പോൾ അവരോട് സ്നേ ഹത്തോടെ പെരുമാറി. പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ചോ



from afar.

They removed his colorful coat. They threw him into a dry well. After some time, some traders came by and Joseph's brothers lifted him up out of the well and sold him to those traders.

Yet God was with Joseph wherever he went. He was sold to a government official in Egypt and later God raised him up to become the minister of Pharaoh. He was a good and an able minister. All the people loved and honored him. During that time, the rain stopped. A severe famine came about. Everywhere there was no food and people began to die. But there was no famine in Egypt because Joseph was

the minister there

The famine also spread to Canaan, where Joseph's brothers lived. Hearing that there was grain in Egypt, Jacob sent his sons to buy some food. But they did not know that their brother was the minister in Egypt. They approached

ദിച്ചു. എന്നെ നിങ്ങൾ വിറ്റതിൽ വിഷാദിക്കേണ്ട. വേഗം നിങ്ങൾ പിതാവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുപറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യാക്കോബും മക്കളും കുടുംബമായി മിസ്രീം ദേശത്തേക്ക് വന്നു. യോസേഫിന്റെ പി താവിനും സഹോദരന്മാർക്കും ഫറവോ രാജാവ് സമൃദ്ധമായ ഗോശെൻദേശത്ത് പാർക്കാൻ അ നുവാദം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വസിച്ചു.

the minister with great respect. Joseph instantly recognized his brothers but he did not reveal himself to them. He spoke to them very harshly. But later he spoke to them with love. He enquired about his father. He comforted them and told them to bring his father and all the family to Egypt. They came to Egypt and lived happily and Pharaoh gave them the fertile land of Goshen to dwell.



യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ

Taste and see that the Lord is good.

യഹോവ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തിരിക്കകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് സ്തുതി പാടും

I will sing to the Lord because he has done good to me.



- യാക്കോബിന്റെ അമ്മയുടെ പേര്?
- 2. യോസേഫിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്?
- 3. യാക്കോബും കുടുംബവും മിസ്രയീം ദേശത്ത് പാർത്ത സ്ഥലം?
- 1. What is the name of Jacob's mother?
- 2. What is the name of Joseph's father?
- 3. Where in Egypt did Jacob and his family live



### നിറംകൊടുക്കുക Colouring

